



ข้อคิดยามเช้า วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.2015



การรับใช้พระเจ้าที่แท้จริงไม่สามารถเป็นแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ
พระเจ้าและวิถีทางของพระองค์เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญ
สิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเรื่องรองทั้งสิ้น

ในสมัยพระเยซูเจ้า หญิงม่ายและลูกกำพร้าถือว่าเป็นประชาชนที่ยากจนและน่าสงสารมากที่สุด หลายคนเป็นบุคคลที่ไร้ญาติขาดมิตรและไม่มีใครต้องการ ถ้านางไม่มีบุตรเลย นางจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว และขาดคนดูแลเอาใจใส่เมื่ออยู่ในวัยชรา หญิงม่ายในพระวรสารวันนี้เป็นคนยากจนและไม่มีชื่อเสียงอะไร แต่ความศรัทธาที่เรียบง่ายและความสุภาพถ่อมตนของนางโดดเด่นมากในสายพระเนตรของพระเยซูเจ้า ตรงกันข้ามกับความหยิ่งจองหองและความทะเยอทะยานของผู้นำศาสนาบางคนในสมัยนั้นอย่างเห็นได้ชัด ทานที่นางให้ยังแตกต่างจากทานที่คนอื่นให้

ในวันนั้นคนอื่น “เอาเงินที่เหลือใช้มาทำทาน” (มก 12:43)
แต่ด้วยความไว้วางใจในพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าหญิงม่ายคนนี้ได้
“นำทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทาน” (มก 12:44)
ในวันต่อไปนางจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย
นางมีเงินเหลืออยู่เพียงแค่ว่า “เหรียญทองแดงสองเหรียญ” (มก 12:42)
และนางได้ “ใส่ลงในตู้ทาน” (มก 12:42) ทั้งหมด

นางสามารถเก็บเหรียญหนึ่งไว้สำหรับเลี้ยงชีพตนเอง แต่การรับใช้พระเจ้าที่แท้จริงไม่สามารถเป็นแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ และนางได้พิสูจน์ให้เห็นความจริงประการนี้นางได้ให้ทั้งหมดและทุ่มเทแบบสุด ๆ อาจดูเหมือนเป็นสิ่งโง่เขลาที่จะทำแบบนี้แต่ในทุกวันนี้ผู้คนนับไม่ถ้วนกำลังทำสิ่งที่คล้าย ๆ กันในการรับใช้พระเจ้า

สิ่งหนึ่งที่พระวรสารวันนี้บอกเราคือ เมื่อเราตระหนักว่าพระเจ้าและวิถีทางของพระองค์เท่านั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความปลอดภัยที่แท้จริงของเรา เราจะพบกับสันติสุขภายในที่เราแสวงหาไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง หรือเกียรติยศชื่อเสียงที่ถือว่าสำคัญ สิ่งเหล่านี้จากเราไปเมื่อใดก็ได้ สิ่งที่สำคัญไม่ใช่สิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราสามารถหามาได้ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถทำหรือสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวเรา ถ้าเรามัวแต่ให้ความสำคัญกับภาพพจน์ของตัวเองหรือสลวนอยู่กับสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวเรา กังวลใจว่าคนอื่นจะเห็นความอ่อนแอและความบกพร่องของเรา เราจะไม่สามารถติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างอิสระเพราะแทนที่เราจะมุ่งความสนใจไปยังเขาเพื่อช่วยเหลือ เรากลับหมกมุ่นอยู่กับตัวเราเองมากกว่า สิ่งที่สำคัญคือ สิ่งที่เราเป็นหรือตัวตนที่แท้จริงของเราเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าเพื่อนมนุษย์ สิ่งอื่นเป็นเรื่องรอง

**ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน
พระสังฆราชขอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี**